

ประจำวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2556

ข่าวปี 57 จ่อวิกฤติอินเดีย-เวียดนามส่งสงครามราคา

สถานการณ์ข้าวไทยในปี 2557 ยังไม่พ้นภาวะวิกฤติ เมื่อมีการประเมินกันว่าผลผลิตของกลุ่มหลักอย่าง อินเดียและเวียดนามมีความอุดมสมบูรณ์ ผลักดันให้ซัพพลายในตลาดโลกเพิ่มขึ้น และทั้งคู่อาจจะงดกลยุทธิ์ตีพิมพ์ ราคาขายออกอีกครั้ง เพื่อระบายสต็อก ส่งผลให้ข้าวไทยที่มีสต็อกเป็นปริมาณมากอยู่แล้วมีแนวทางที่ตีบตันมากขึ้นในการระบายข้าวออกไป

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ตลาดข้าวโลกปีหน้ามีแนวโน้มเผชิญกับปัญหาการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง หรือเรียกว่า สงครามราคา เพราะคาดการณ์ผลผลิตผู้ส่งออก รายใหญ่ ต่างมีปริมาณเพิ่มขึ้นแบบทูปสถิติที่เคยผลิต โดยอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิตถึง 108 ล้านตันข้าวสาร และ เวียดนาม จะมีผลผลิตถึง 48 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งผลผลิตมหาศาลจะทำให้ซัพพลายในตลาดเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อราคา ตลาดและเมื่อผลผลิตเกินความต้องการบริโภค ต้องมีการเร่งส่งออก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้การค้าข้าวในตลาดโลกปี 2557 ผู้ส่งออกรายสำคัญน่าจะใช้กลยุทธ์ขายแข่งแบบตัดราคามาใช้

ทั้งนี้ต้องรอดูสถานการณ์ของจีนที่เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่อีกครั้งว่า จะต้องการข้าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ หรือไม่ เช่นเดียวกับตลาดอื่น ทั้งอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งเกือบทุกตลาด ข้าวไทยเข้าถึงตลาดได้น้อยมาก เพราะทั้ง อินเดีย เวียดนาม และปากีสถาน ต่างจ้องที่จะเข้าไปขายข้าวในตลาดเหล่านี้ และพร้อมที่จะขายในราคาที่ไม่สูงมาก ด้วย

สถานการณ์ตลาดข้าว ในช่วงนี้ถือว่าเจียบมาก เพราะลูกค้ากำลังรอว่าข้าวฤดูกาลใหม่จะออกสู่ตลาด ซึ่งจะทำให้ราคาลดลง จึงชะลอคำสั่งซื้อไว้ก่อน โดยข้าวหนึ่งมีคำสั่งซื้อเข้ามาน้อยลง เพราะลูกค้ามีสต็อกในมือจำนวนมาก แล้ว ทำให้การส่งออก ช่วงที่ผ่านมาไม่ดีเท่าที่ควร แม้ช่วง ส.ค. จะมีการส่งออกสูงถึง 6.5 แสนตัน และ ก.ย.ส่งออก 5 แสนตัน และคาดว่าต.ค.จะส่งออกได้ 5-5.5 แสนตัน

อย่างไรก็ตาม คาดว่าช่วง พ.ย.-ธ.ค.จะมีคำสั่งซื้อเข้ามา คาดว่าทั้งปีไทยน่าจะส่งออกข้าวปี 2556 ปริมาณ 6.5-6.6 ล้านตัน ซึ่งเป็นคาดการณ์เฉพาะในส่วนการส่งออกของเอกชน แม้ภาครัฐจะระบุว่าการส่งออกปีนี้จะอยู่ที่ 8 ล้านตัน แต่หากประเมินสภาพตลาดโดยรวมแล้วคาดการณ์ดังกล่าวค่อนข้างจะเป็นไปได้ยาก

รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งว่า การส่งออกข้าว ในเดือนก.ย. (1-27 ก.ย.) 2556 ปริมาณ 557,793 ตัน มูลค่า 322 ล้านดอลลาร์มีราคาเฉลี่ยที่ ตันละ 587 ดอลลาร์ ขณะที่การส่งออก ตั้งแต่ 1 ม.ค. -27 ก.ย. 2556 ปริมาณ 4,876,303 ตัน ลดลง 2.05% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน มูลค่า 3,308 ล้านดอลลาร์ ลดลง 2.30% ราคาเฉลี่ยที่ตันละ 678 ดอลลาร์

ทั้งนี้ ราคาส่งออกข้าวไทย ช่วง 24 ก.ย. -1 ต.ค. 2556 ข้าวหอมมะลิ ตันละ 1,172 ดอลลาร์ สูงกว่าราคาเฉลี่ย ของปี 2555 ที่ตันละ 1,078 ดอลลาร์ ข้าวขาว 5% ตันละ 444 ดอลลาร์ ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยปี 2555 ที่ตันละ 574 ดอลลาร์ ขณะที่ข้าวขาว 5% ของเวียดนาม ตันละ 360 ดอลลาร์ ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยปี 2555 ที่ตันละ 432 ดอลลาร์

นายชูเกียรติ กล่าวว่า ราคาข้าวไทยยังทรงตัวสูง กว่าคู่แข่งประมาณตันละ 50 ดอลลาร์ โดยเฉลี่ยข้าวของ ไทยตันละ 400 ดอลลาร์ ขณะที่เวียดนาม เฉลี่ยที่ 350-360 ดอลลาร์ และแนวโน้มราคาข้าวไทยจะสูงต่อเนื่อง จาก โครงการรับจำนำข้าวที่มีการกำหนดราคาข้าวเปลือกไว้ที่ ตันละ 1.5 หมื่นบาทสำหรับข้าวขาว ซึ่งจะต้องขายเป็น ข้าวสารที่ตันละเกือบ 2.4 หมื่นบาท แต่พบว่าราคาที่ตลาดตอบรับได้จริงเฉลี่ยที่ ตันละ 1.2-1.1 หมื่นบาท (ข้าวสาร) เท่านั้น ทำให้การดำเนินโครงการรับจำนำครั้งนี้ ยังมีความเสี่ยงที่จะต้องขาดทุนอย่างสูงมาก

"โครงการรับจำนำทำให้ราคาข้าวไทยในตลาดโลกทรงตัวสูง ซึ่งทำให้การแข่งขันกับคู่แข่งเป็นไปได้ยาก ข้าพเจ้าเห็นว่าผลผลิตคู่แข่งมีมาก การตัดราคาเพื่อขายแข่งกันต้องเกิดขึ้นแน่นอน ต่อให้ไม่มีการตัดราคาข้าวไทยก็มีโอกาสทำตลาดได้ยากเพราะราคาแพงกว่ามาก" นายชูเกียรติ กล่าว

ด้านราคาภายในประเทศ ก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับราคา เพราะล่าสุด ราคาข้าวสารเจ้าช่วง ม.ค. -ก.ย. ปีนี้ เฉลี่ย ต้นละ 20,299 บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ ต้นละ 21,130 บาท หรือลดลง 4%

นายชูเกียรติ กล่าวว่า แม้โครงการรับจำนำครั้งนี้จะมีการจำกัดปริมาณข้าวได้ไม่เกินมูลค่า 3.5 แสนบาทต่อรายนั้น แต่คาดว่าจะมีชาวนาที่มีฐานะมีข้าวในมือจำนวนมาก จะใช้วิธีการต่างๆ เพื่อให้ข้าวเข้าสู่โครงการให้ได้ เนื่องจากราคาข้าวเปลือกเจ้า ล่าสุดเฉลี่ยที่ ต้นละ 8,500 บาท ขณะที่ข้าวในโครงการรับจำนำอยู่ที่ต้นละ 1.5 หมื่นบาท จึงใจในการหาช่องทางเพื่อเข้าร่วมโครงการให้ได้ตามปริมาณข้าวที่มีอยู่ทั้งหมด

นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ได้สั่งการให้ค้าภายในจังหวัดตรวจสอบโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/57 ที่ดำเนินการแล้วเมื่อ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ให้โรงสีต้องปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าว ที่จะเป็นส่วนเกินจากที่ชาวนาสามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพราะครั้งนี้ มีการจำกัดวงเงิน 3.5 แสนบาทต่อครัวเรือน ทำให้มีข้าวเหลือขายในตลาดทั่วไป ซึ่งชาวนามักจะขายให้โรงสีที่เปิดเป็นจุดรับจำนำนั้นๆ เลย ดังนั้น หากไม่มีการประกาศราคาชัดเจน อาจเป็นโอกาสให้โรงสีกดราคาข้าวชาวนาได้

"กำกับค้าภายในจังหวัดไปแล้วให้ทวนชั้นเรื่องนี้ เพราะโครงการรับจำนำครั้งนี้จะมีข้าวส่วนเหลือไหลเข้าสู่ตลาดปกติ และยังคงเข้าไปสู่มาตรการคำนวณปริมาณและราคาข้าวให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบริบรองทะเบียนเกษตรกรจะกำหนดปริมาณข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้ในความขึ้น 15% แต่ข้าวที่ชาวนาเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่จะมีความขึ้น 30% จึงต้องทอนความขึ้นไปที่ 15% ก่อน ซึ่งถ้าพบโรงสีผิดจะถูกขึ้นบัญชีดำและห้ามร่วมโครงการอีกต่อไป" นายสุชาติ กล่าว

แหล่งข่าวจาก คณะกรรมการ กชช. กล่าวว่า กชช.ได้กำกับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้มากขึ้น หลังจากการปรับเพดานปริมาณข้าวที่จะเข้าร่วมโครงการรับจำนำไว้ไม่เกินรายละ 3.5 แสนบาทต่อครัวเรือน โดยเน้นกลุ่มที่มีการอ้างการแยกครัวเรือนใหม่ และมาขอขึ้นทะเบียนเพื่อให้ข้าวได้เข้าร่วมโครงการให้ได้มากที่สุด ซึ่งโครงการที่ผ่านมา มีชาวนาที่มีมูลค่าข้าวเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1 ล้านบาทหลายราย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

รัฐบาลหว่าน“ประชานิยม”ทะลุเพดาน รับจำนำบาน 7.66 แสนล้านบาท

มีรายงาน ข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ที่มีนายทุนศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง เป็นประธาน เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน2556 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้รับรายงานสถานะโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55 และปี 2555/56 ภายใต้งบวงเงินรับจำนำ 5 แสนล้านบาท

โดยในที่ประชุมรายงานว่า ตัวเลขการจ่ายเงินสำหรับโครงการรับจำนำ ณ วันที่ 31 สิงหาคม2556 วงเงิน 736,625 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินทุนจาก ธ.ก.ส. 90,000ล้านบาท , เงินกู้จากสถาบันการเงินที่ กระทรวงการคลังจัดหาให้ 378,756 ล้านบาท, เงินจากขายผลผลิต 114,406 ล้านบาท และเงินที่ ธ.ก.ส.สำรองจ่าย 153,463 ล้านบาท โดยเงินที่จ่ายไปนั้นเป็นเงินที่ใช้สำหรับโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ทุกโครงการตั้งแต่ปี 2554-2556 และหากรวมวงเงินช่วยเหลือยาราววงเงิน 30,000ล้านบาทด้วยจะ เป็นเงินถึง 7.66 แสนล้านบาท

“ที่ประชุมยังเป็นที่ยกเถียงกันระหว่างธ.ก.ส.และ กระทรวงพาณิชย์ ถึงกรอบวงเงินที่ใช้ในการรับจำนำ 5 แสนล้านบาท โดยธ.ก.ส.ยึดตัวเลขการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรทุกโครงการทั้งมัน ปาล์ม แต่กระทรวงพาณิชย์ นั้นยึดตัวเลขเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวเท่านั้น”

ทั้งนี้หากยึดเฉพาะตัวเลขรับจํานำข้าวอย่างเดียวงเงินจะอยู่ที่ 6.76 แสนล้านบาท แบ่งเป็นจํานำข้าวเปลือกนาปี 2554/2555 ปริมาณ 6.95 ล้านตัน เป็นเงิน 118,656 ล้านบาท ข้าวนาปรัง 2555 ปริมาณ 14.7 ล้านตัน เป็นเงิน 218,670 ล้านบาท จํานำข้าวเปลือกครั้งที่ 1 ปี 2555/56 ปริมาณ 14.63 ล้านตัน เป็นเงิน 234,504 ล้านบาท และจํานำข้าวเปลือกครั้งที่ 2 รอบล่าสุด ปริมาณ 7.11 ล้านตัน เป็นเงิน 105,465 ล้านบาท

รายงานข่าว แจ้งอีกว่า ในที่ประชุมยังเห็นชอบการกู้เงินเพื่อบริหารจัดการหนี้โครงการรับจํานำผลิตผลทางการเกษตรในปีงบประมาณ 2557 วงเงิน 141,971 ล้านบาท โดยมี กระทรวงการคลัง เป็นผู้จัดหา และคํ่าประกันการกู้เงินรัฐบาล รับภาระต้นทุน ดอกเบี้ย และคํ่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติการกู้เงินเพื่อบริหารจัดการเงินกู้จนกว่าชำระเสร็จสิ้น

ด้าน น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) กล่าวว่า สบน.ต้องจัดหาเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส.นำไปใช้รับจํานำข้าวในฤดูกาลล่าสุด ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) แต่วงเงินที่จะให้ สบน.กู้นั้นต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายใน 2 ส่วน คือ พิจารณาจากกรอบวงเงินคํ่าประกันในภาพรวม ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 สามารถคํ่าประกันได้อีก 2.5 แสนล้านบาท และการเงินคํ่าประกันให้ธ.ก.ส.ต้องไม่เกิน 6 เท่าของเงินกองทุน

"เงินที่จะนำมาใช้รับจํานำคงไม่สามารถกู้ได้ทั้งหมด 2.7 แสนล้านบาท ส่วนจะกู้จำนวนเท่าไรนั้นยังระบุไม่ได้เพราะธ.ก.ส.ยังไม่ได้ส่งผลการใช้เงิน มาให้ สบน. โดยในเดือนตุลาคมนี้ สบน.ยังไม่มีแผนที่จะกู้เงินให้ ธ.ก.ส. เพราะข้าวที่จะมาจํานำไม่น่าจะมากนัก เงินที่จะต้องใช้จ่ายยังไม่มาก น่าจะใช้เงินจากการระบายข้าวไปก่อนได้" น.ส.จุฬารัตน์ กล่าว

แหล่งข่าวจากวงการโรงสี กล่าวว่า การรับจํานำข้าวฤดูกาลนี้รัฐบาลได้เปิดจุดรับจํานำข้าวในโครงการรับจํานำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 56 แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องเรื่องการออกไปประทวนให้เกษตรกรได้ล่าช้าเหมือนเดิม เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การคลังสินค้า (อคส.) ยังมีปัญหาอยู่

"พื้นที่ที่จะมีผลผลิตข้าวออกมากจะอยู่แถวนครนายก และภาคเหนือ แต่เมื่อเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาจํานำ และทางโรงสีไม่สามารถออกไปประทวนให้ได้ ความผิดจะมาตกอยู่ที่โรงสีอยู่ดี เพราะมีกำหนดเงื่อนไขจะต้องออกได้ไม่เกินภายใน 3 วัน แต่เพราะเพิ่งมีการเปิดโครงการรับจํานำมาได้ไม่กี่วันจึงยังไม่มีการเรียกร้องปัญหาต่างๆ"

อีกทั้งยังมีหลักเกณฑ์เรื่องการให้โรงสีทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพียง 8 บริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับ อคส.เท่านั้น และต้องมีการซื้อขายผ่านส่วนกลางที่เป็นระบบออนไลน์ของ อคส. จึงจะได้เลขประกันภัย เพื่อจะออกไปประทวนได้ แม้ว่า อคส.จะระบุว่าให้โรงสีสามารถทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัย 8 แห่งในพื้นที่จังหวัดต่างๆได้ แต่มีเงื่อนไขจะต้องมีหนังสือสัญญาระหว่างโรงสีกับอคส. ซึ่งทางอคส.นั้นก็ยังไม่ได้ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นเอกชนจึงเตรียมหาหรือเพื่อหาทางออก โดยต้องการให้ อคส.อนุญาตให้สามารถซื้อประกันภัยกับบริษัทใดก็ได้

ก่อนหน้านี้โรงสีจะมีการซื้อประกันภัยผ่านโบรกเกอร์ประกันภัยในต่างจังหวัด โดยจะมีค่าเบี้ยประกันประมาณ 0.18% ของวงเงินจํานำของโรงสีแต่ละแห่ง แต่ต่อมา อคส.มาทำหน้าที่เป็นเหมือนโบรกเกอร์ประกันเสียเอง และมีการกำหนดค่าเบี้ยประกันที่ 0.38% ของวงเงินจํานำของโรงสีแต่ละแห่ง ทำให้ต้นทุนของโรงสีเพิ่มอีก 0.2%

"ต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นมานั้นเป็นต้นทุนที่ไม่มีมีการแจ้งล่วงหน้ามาก่อน และเป็นกรลือกสเบ็ค ซึ่งทางอคส.อ้างว่าการกำหนดหลักเกณฑ์เช่นนี้ ก็เพื่อป้องกันเรื่องกรรมธรรม์ปลอม แต่ประเด็นนี้มันเป็นเรื่องของบริษัทเซอร์เวย์เยอร์ไม่เกี่ยวกับโรงสีเลย ทำไมจึงบุกเข้าไปด้วย แต่ในความจริงแล้วเราไม่ได้คิดงอแงเลย หาก อคส.จะทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์แทนและกำหนดค่าเบี้ยประกันในอัตราเดียวกันหรือสูงกว่าเล็กน้อยก็ไม่เป็นไร แต่ที่สูงขึ้นกว่าเป็นเท่าตัว" แหล่งข่าวกล่าว

[ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า](#)

หวั่นจำหน่ายข้าวหมุนเงินไม่ทัน ไร้ออร์เดอร์ใหม่แจ้ง 2.5 แสนล.

โครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกปี 2556/57 ที่เริ่มเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา แม้ว่ารัฐบาลยังคงยืนยันราคา รับจำหน่ายข้าวเปลือกเจ้า 100% ที่ตันละ 15,000 บาท แต่มีเงื่อนไขจำกัดปริมาณรับจำหน่ายไม่เกิน 350,000 บาท/ราย จากโครงการเดิมที่เคยรับจำหน่ายถึง 500,000 บาท/ราย พร้อมกำหนดกรอบวงเงินรับจำหน่าย 270,000 ล้านบาท หรือ ลดลงจากวงเงินรับจำหน่ายปี 2555/56 ถึง 75,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ วงเงินรับจำหน่ายที่ลดลงเหลือ 270,000 ล้านบาทนั้น จะมาจาก 2 แหล่งด้วยกันคือ 1) ให้ กระทรวงการคลังพิจารณาจัดหาเงินทุนให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2) เงินที่ได้จากการระบายข้าวของโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือก 2554/55 เป็นต้นไป เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอแผนที่จะระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556 คิดเป็นมูลค่า ประมาณ 72,065 ล้านบาทให้กับ ครม.รับทราบแล้ว

ทว่าการดำเนินการทั้ง 2 ส่วนกลับไม่มีความคืบหน้า ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาเงินทุนให้กับ ธ.ก.ส.เพื่อใช้ในโครงการรับจำหน่ายข้าวที่เริ่มต้นขึ้นแล้ว หรือการระบายข้าวที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องพูดกันแต่ "ตัวเลข" ในอนาคต แต่ยังไม่เห็นเม็ดเงินจริงเข้ามา

แหล่งข่าวจากคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" หลังจากที่นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลงานต่อสภาผู้แทนราษฎร ระบุงกระทรวงพาณิชย์มีสต็อกข้าวจากโครงการรับจำหน่ายปี 2554/55 และปี 2555/56 เหลืออยู่ประมาณ 10 ล้านตัน ในจำนวนนี้ นายนิวัฒน์ธำรงกล่าวอย่างชัดเจนว่า กระทรวงพาณิชย์มีภาระผูกพันข้าวอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับลูกค้า ถึง 5 ล้านตัน เท่ากับคงเหลือข้าวในสต็อกการจำหน่ายแค่ 5 ล้านตันเท่านั้น

แท้จริงแล้วข้าวที่อ้างว่าอยู่ระหว่างรอการส่งมอบ 5 ล้านตันนั้น เป็นข้าวตามคำสั่งซื้อแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) "ของเก่า" ตั้งแต่สมัยนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อีกส่วนหนึ่งเป็นข้าวที่รอส่งมอบหน่วยงานจัดซื้อข้าวของรัฐบาลอิหร่าน (GCC) ประมาณ 250,000 ตัน แต่ยังไม่นับรวมออร์เดอร์ใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา เพราะยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องราคาและยังไม่มี การเซ็นสัญญาซื้อขายข้าว ทั้งข้าวที่อ้างว่ารัฐบาลจินตลงจะซื้ออีก 1.2 ล้านตัน หรือการขายข้าวแบบ G to G กับประเทศอื่น ๆ

"ข้อเท็จจริงก็คือ มันไม่มีออร์เดอร์ใหม่เข้ามา หรือมีอยู่แต่ตกลงราคากันไม่ได้ ซึ่งสะท้อนผ่านกรณีที่ว่าทำไมจนปานนี้กระทรวงพาณิชย์ถึงยังปิดบัญชีโครงการรับจำหน่ายข้าวที่ผ่านมาไม่ได้ ส่วนการคืนเงินค่าระบายข้าวให้กับ ธ.ก.ส.ล่าสุดได้รับการแจ้งว่า จ่ายคืนไปแล้วแค่ 160,000 ล้านบาท" แหล่งข่าวกล่าว

ส่วนความคืบหน้าของการเปิดประมูลปรับปรุงข้าวขาว 100% ชั้น 2 จากข้าวเปลือกโครงการรับจำหน่ายปี 2555/56 เพื่อส่งมอบรัฐบาลอิหร่านจำนวน 250,000 ตันนั้น กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดให้ผู้เสนอราคายื่นซองเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปเบื้องต้นจะอนุมัติให้ปรับปรุงทั้งหมด 5 ราย ตามที่ยื่นของเสนอราคาเข้ามา ได้แก่ บริษัทแคปปิตัล ซีเรียล ในเครือนครหลวงค้าข้าว, บริษัทไชยพรไรซแอนด์ฟู้ดโปรดักส์ เครือข้าวไชยพร, บริษัทเอเชียโกลเด้น ไรซ์, บริษัทพงษ์ลาก และบริษัทเจียเม้ง โดยจัดสรรให้รายละ 50,000 ตันในอัตราค่าปรับปรุงอยู่ระหว่างตันละ 4,500-5,000 บาท กำหนดส่งมอบเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557 แต่จากการสอบถามไปยังบริษัทเหล่านี้แจ้งว่า จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันการประมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" ได้สอบถามไปยังนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ถึงแผนการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล ทางกรมยืนยันว่า จะเร่งระบายข้าวให้มากขึ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการเจรจาซื้อขายกับต่างประเทศ การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานการระบายข้าวเดิมที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้วางไว้

ส่วนการดำเนินการเจรจาซื้อขายข้าวกับจีนจำนวน 1.2 ล้านตัน นายสุรศักดิ์กล่าวว่า ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ จะสามารถลงนามสัญญาซื้อขายให้จีนได้ เพราะคงจะต้องมีการพูดคุยกันก่อน ส่วนแผนการส่งออกข้าวในอนาคต

ทางกรมยังมองที่จะมีการเจรจากับผู้ค้าข้าวในต่างประเทศ โดยเฉพาะอินเดีย-เวียดนาม ที่เป็นคู่แข่งของไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกลุ่มประเทศผู้ส่งออกข้าว

"ส่วนในเรื่องของการส่งมอบเงินคืนให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งให้กับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าจะคืนเงินจำนวน 72,065 ล้านบาทนั้น ทางกรมก็จะพยายามดำเนินการส่งมอบเงินคืนให้ได้ตามเป้าที่ว่าไว้ หรือไม่ก็จะพยายามส่งมอบเงินคืนให้ได้กับตัวเลขที่ใกล้เคียงที่ได้มีการพูดคุยไปก่อนหน้านี้ ส่วนเป้าหมายการส่งออกข้าวในปีนี้ กรมคาดว่าจะยังคงอยู่ในกรอบเดิมที่วางไว้ 8.5 ล้านตัน"

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในช่วงนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลให้ทันกับระยะเวลาที่เหลืออีกเพียง 3 เดือนก่อนที่จะสิ้นสุดตามแผนการระบายข้าว ไม่ว่าจะเป็นการออกประกาศประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลอีก 300,339 ตัน (ข้าวหอมจังหวัด 79,016 ตัน-ข้าวปทุมธานี 14,919 ตัน-ข้าวเหนียวขาว 10% 62,397 ตัน-ปลายข้าวปทุมธานี 12,574 ตัน-ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ 125,367 ตัน-ปลายข้าวเหนียวเอวัน 6,059 ตัน) เพื่อใช้ในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ เมื่อวันที่ 24 กันยายน ก่อนหน้าที่นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจะเกษียณอายุราชการเพียง 6 วัน

ขณะเดียวกัน นายชุนทรุปกรณ์ วงศ์สินิล ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) ก็ได้ลงนามประกาศเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา เปิดให้ผู้ประกอบการยื่นซองปรับข้าวเพื่อนำข้าวสารขาว 5% ปริมาณ 200,000 ตันจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 และโครงการอื่น ๆ มาปรับปรุงและบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม โดยจะเปิดให้ยื่นซองในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) และการเร่งรัดให้ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) เร่งเปิดประมูลข้าวจำนวน 640,000 ตันภายในเดือนตุลาคมนี้ "ดูเหมือนว่า กระทรวงพาณิชย์กำลังตกที่นั่งลำบาก เพราะการเร่งขายข้าวในสต็อกทุกวิธีการข้างต้นไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบทางด้านราคาข้าวที่จะเกิดขึ้นกับตลาดภายในประเทศเลย"

แหล่งข่าวจากอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าวกล่าวว่า ที่ประชุมอนุกรรมการเมื่อเร็ว ๆ นี้ยังไม่ได้พิจารณาแนวทางการใช้ "งบขกลาง" สำหรับรับจำนำข้าวปี 2556/57 ที่เริ่มดำเนินการแล้ว ดังนั้นจึงยังคงยึดตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดิมคือ ให้ใช้เงินจากการระบายข้าว และหากไม่เพียงพอทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ก็ต้องจัดหาเงินกู้ให้ "ที่ประชุมพิจารณากัน แต่กรณีข้าวจำนวน 400,000 ตัน (โครงการรับจำนำปี 2555/56) ที่ออกไปประทวนหลังวันที่ 15 กันยายนจะอย่างไร มีการพูดกันว่า อาจใช้วิธีจ่ายเงินชดเชยให้แทนการรับจำนำ เพราะโครงการสิ้นสุดไปแล้ว สุดท้ายให้ตั้งคณะทำงานไปดูรายละเอียดกันอีก"

ล่าสุดมีรายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เข้ามาว่า คณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ที่มีนางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้ประชุมปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ถึง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2556 ปรากฏผลขาดทุน 2 ฤดูกาลออกมาที่ 250,000 ล้านบาท จากฤดูกาลแรกที่ขาดทุนไปแล้ว 136,000 ล้านบาท "ตัวเลขขาดทุนนี้เป็นการปิดบัญชีตามแนวทางของประธานอนุกรรมการฯ ขณะที่ทางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) คำนวณผลขาดทุน 2 ฤดูกาลแค่ 180,000 ล้านบาท หรือมีความแตกต่างกันถึง 70,000 ล้านบาท จากกรณีข้ออ้างที่ว่า มีข้าวหายไปอีก 2.9 ล้านตัน"

โดยทาง อ.ต.ก. ได้ชี้แจงว่า ข้าวที่หายไปนั้นได้ถูกนำไปใช้ทำข้าวถุงธงฟ้า ดังนั้นผลขาดทุนก็ควรจะต่ำกว่าที่ประธานอนุกรรมการฯ คำนวณออกมา แต่ทางประธานอนุกรรมการฯ ให้ดีเป็นข้าวหายไปเลยเพราะไม่สามารถติดตามได้ แม้จะมีการตรวจสอบสต็อก และขอข้อมูลจากทางตำรวจก็ตาม

ด้านนายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า วงเงินที่จะใช้ในโครงการรับจำนำข้าว ปี 2556/57 ของรัฐบาล กระทรวงการคลังกำลังหาแนวทางอยู่ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติไว้ว่าให้กระทรวงการคลังเป็นผู้นำหน้าที่จัดหาเงินทุน คาดว่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดไม่เกินกลางเดือนตุลาคม "ปัจจุบัน ธ.ก.ส. มีสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกินที่ ธปท. กำหนดว่า ต้องไม่ต่ำกว่า 6% อยู่ 160,000

ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% และมีเงินฝาก 1,035,000 ล้านบาท ซึ่งต้องดำรงไว้ 20,000 ล้านบาท ถือว่าเพียงพอสำหรับทำธุรกิจปกติของธนาคาร ไม่ได้สำรองสำหรับการรับจำนำข้าวของรัฐบาล"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

รมช.พาณิชย์ สำนวความเสียหายข้าวหอมมะลิ

นายบรรยง พงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางศรียรัตน์ รัชฎาปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ นายประทีป กิรติเลขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าสำวความเสียหายของนาข้าวหอมมะลิในพื้นที่อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งถือเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญในเขตทุ่งกุลาร้องไห้

โดยพบว่านาข้าวหอมมะลิเสียหายรวมทั้งจังหวัดกว่า 350,000 ไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งหมดกว่า 3,000,000 ไร่ คิดเป็นปริมาณข้าวหอมมะลิ รวม 140,000 ตัน มูลค่าความเสียหาย รวมกว่า 2,000 ล้านบาท

นางสุรณี หนองหาร ชวนาอุทุมพรพิสัย บอกว่ามีนาข้าวอยู่ 25 ไร่ เสียหายทั้งหมดเพราะน้ำเอ่อท่วมอย่างรวดเร็วแม้มีการแจ้งเตือนจากทางจังหวัดเป็นระยะ แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะท่วมหนักขนาดนี้ ที่ผ่านมาน้ำเคยท่วมสูงเพียงแค่ เอวและลดลงเร็ว แต่ปีนี้ท่วมสูงมิดหัวและยังคงท่วมขังอยู่ในนานานกว่า 2 สัปดาห์แล้ว กังวลเรื่องหนี้สินที่กู้ยืมมาจาก ธกส.เพราะทำนาได้เพียงปีละครั้ง และได้ลงทุนทำนาไปหลายหมื่นบาทแล้ว จึงอยากให้รัฐบาลช่วยลด หรือ พักชำระหนี้ให้กับชาวนาที่เผชิญปัญหาอุทกภัย

ด้านผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ระบุว่าจังหวัดจะเร่งทำแผนฟื้นฟูภาคเกษตร เช่น การปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลเร็ว เพื่อชาวนาจะได้มีรายได้ทดแทนนาข้าวที่จมน้ำ ส่วนระยะยาวเสนอให้ทำฟลัดเวย์ผันน้ำจากห้วยสำราญออกสู่ลำน้ำมูล ซึ่งนำท่วมครั้งนี้หนักสุดในรอบ 15 ปี ระดับน้ำเคยท่วมสูงเฉลี่ย 9 เมตร แต่ปีนี้น้ำขึ้นสูงสุดถึง 13.18 เมตร และเข้าท่วมอย่างรวดเร็วเฉลี่ยชั่วโมงละ 80 เซนติเมตร

ส่วนนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประเมินความเสียหายจากอุทกภัยในภาพรวมทั้งจังหวัด เบื้องต้นคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยจะต้องทำการสำรวจอีกครั้งหลังน้ำลดจึงจะทราบตัวเลขความเสียหายที่ชัดเจน จากนั้นจะรายงานเข้าสู่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ. เพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาต่อไป ซึ่งภาคเกษตรถือว่ากระทบหนักมากเพราะจังหวัดศรีสะเกษ มีสัดส่วนรายได้จากเกษตรกรรมสูงถึงร้อยละ 40 ของจีดีพีทั้งจังหวัด ชาวนาทำนาได้เพียงปีละครั้งและพึ่งพารายได้จากโครงการจำนำข้าวเป็นหลัก ขณะที่การค้าขายแดนไม่กระทบมากนักเพราะเป็นด่านเล็ก มีมูลค่าการค้าเฉลี่ยเพียงประมาณเดือนละ 100 ล้านบาท

ที่มา ข่าวช่อง 3

โรงสีร้องปรับปรุงเกณฑ์จำนำข้าวอีก

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า วันที่ 6 ต.ค.นี้ สมาคมโรงสีข้าวไทยจะประชุมใหญ่โรงสีทั่วประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์ข้าวปี 57 และหารือกระทรวงพาณิชย์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2556/57 และนาปรังปี 57 รวมถึงแนวทางระบายข้าวฤดูกาลใหม่ของรัฐบาล โดยเตรียมข้อเสนอหลัก 4 ประเด็น ได้แก่ 1.ขอให้รัฐผ่อนปรนเบี้ยปรับให้กับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวปี 55/56 แต่ไม่สามารถสีแปรสภาพเป็นข้าวสาร และส่งเข้าโกดังกลาง หรือคลังกลางของรัฐบาลได้ตามกำหนด โดยอ้างว่าพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ ทำให้โรงสีต้องแบกรับภาระค่าปรับวันละ 0.1% ของมูลค่าข้าวที่รับจำนำและเป็นอุปสรรคที่ทำให้โรงสีรายนั้นไม่สามารถเปิดรับจำนำข้าวโครงการใหม่ได้ทันวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา

2. ขอให้ทบทุนหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้โรงสีที่ต้องการเข้าโครงการรับจำนำข้าวปี 56/57 ต้องซื้อประกันภัยกับ 8 บริษัทที่องค์กรคลังสินค้า (อคส.) กำหนด เพราะทั้ง 8 บริษัทคิดค่าธรรมเนียมสูงจากอัตราปกติที่ 0.18% เป็น 0.38% ของมูลค่าสินค้า 3. ขอความชัดเจนและเหตุผลการขยายเวลาให้โรงสีข้ามเขตไปรับจำนำได้เป็น

30 วัน จากเดิม 15 วัน ซึ่งจะกระทบต่อโรงสีท้องถิ่น และอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนจากส่วนกลางขึ้นไปกว่านั้นซื้อข้าวหอมมะลิได้ และ 4. ขอให้ปรับหลักเกณฑ์การสีแปรข้าวเปลือกเป็นข้าวสารในโครงการใหม่ โดยขอให้ยกเลิกการส่งมอบปลายข้าวให้เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาข้าวสาร และปลายข้าวในปลายฤดูการผลิต

สำหรับแนวโน้มผลผลิตข้าวหน้าปีปีนี้ คาดจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่ต่ำกว่า 15% โดยคาดข้าวเปลือกหอมมะลิจะมีผลผลิตราว 5 ล้านตัน และเข้าโครงการรับจำนำราว 3 ล้านตัน ส่วนราคาข้าวหอมมะลิในเดือน ต.ค.นี้ น่าจะดีขึ้น และตลาดเตรียมซื้อข้าวหอมมะลิตดไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 15 บาท

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

พาณิชย์-ทอท.จัดจุดจำหน่ายข้าวไทยในสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อปชส.-เพิ่มมูลค่าส่งออก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ และองค์การคลังสินค้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) ในการใช้พื้นที่จัดทำชุมวางจำหน่ายสินค้าข้าวสาร/ข้าวหอมมะลิไทยให้กับนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคชาวต่างชาติในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อซื้อกลับไปเป็นของฝากหรือของที่ระลึกระดับพรีเมียมจากประเทศไทยและได้รับความอนุเคราะห์จัดสรรพื้นที่มาแล้วรวม 3 จุด โดยแบ่งเป็นบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน 1 จุด และภายในอาคารผู้โดยสารขาออกหลังด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งตะวันออก และตะวันตก ฝั่งละ 1 จุด จัดจำหน่ายโดยบริษัท คิงพาวเวอร์ แทกซ์พี จำกัด

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้ประสานบริษัทผู้ส่งออกข้าวที่ได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้า อาทิ ข้าวตราฉัตร ข้าวมาบุญครอง ข้าวหงษ์ทอง เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

ขณะเดียวกัน โครงการนี้เน้นเป็นการต่อยอดความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและบมจ. การบินไทย (THAI) ที่ได้มอบเครื่องหมาย Thai Select ให้กับเที่ยวบินไทย โดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย โดยจะเสิร์ฟข้าวหอมมะลิไทยพร้อมอาหาร Ready to Eat เช่น แกงเขียวหวาน แกงมัสมั่น และแกงกะหรี่ ในห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ ในเดือนตุลาคม 2556 นี้

นายบรรยง พงราช รองช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การขายข้าวหอมมะลิไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิ เราตั้งใจทำเป็นของฝากประจำชาติที่ชาวต่างชาติหรือคนที่เดินทางเข้า-ออกประเทศไทย ซื้อกลับไปฝากเพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง ซึ่งแต่ละปี มีผู้มาใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิสูงถึงปีละ 50 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวกว่า 20 ล้านคน ถ้าทำสำเร็จจะช่วยประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้กับไทยอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ยังมีแผนที่จะเปิดจุดจำหน่ายที่สนามบินดอนเมือง สนามบินเชียงใหม่ และสนามบินภูเก็ตต่อไป ซึ่งข้าวหอมมะลิที่วางจำหน่ายนี้จะมีขนาดบรรจุถุงละครึ่งกิโลกรัม(กก.) และ 1 กก. ราคาเฉลี่ยตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป

ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2556 ไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 4,920,438 ตัน มูลค่า 3,335 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 99,858 ล้านบาท สำหรับตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ อิรัก ร้อยละ 14.76 เบนิน ร้อยละ 13.06 แอฟริกาใต้ ร้อยละ 5.78 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 5.68 และญี่ปุ่น ร้อยละ 4.96

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พณ.ขายข้าวหนักเที่ยว ตั้งเป้าโกยแสนถุงต่อเดือน

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวถุงตรามาบุญครอง เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือมายังบริษัทในการนำข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงขนาด 100กรัม ขนาด 1 กิโลกรัม และขนาด 2 กิโลกรัม ไปวางขายที่ชุมวางจำหน่ายข้าวหอมมะลิไทยบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อจำหน่ายเป็นของฝากหรือของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคต่างชาติซึ่งได้มีการเปิดตัวเมื่อ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา

ในส่วนของบริษัทจะเน้นข้าวถุงขนาด 1 กิโลกรัมเป็นหลัก ซึ่งจะมีข้าวหอมมะลิประมาณ 5-10 ชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียม ข้าวหอมมะลิผสมธัญพืช ข้าวหอมมะลิไรซ์เบอร์รี่ และข้าวกล้องงอก เป็นต้น ส่วนราคาขายอยู่ที่ 150 บาทต่อ 1 กิโลกรัมขึ้นไป สำหรับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวในช่วงแรกยังคงคาดการณ์ลำบาก แต่จะเน้นการโปรโมตสินค้าเพื่อสร้างการรับรู้ในหมู่นักท่องเที่ยวก่อน ซึ่งจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิเฉลี่ยปีละ 50 ล้านคน ในจำนวนนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 2.5 ล้านคนหรือคิดเป็น 5% จะซื้อสินค้าดังกล่าวติดไม้ติดมือกลับไปประเทศของตน

"การที่กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมดังกล่าวมองว่าเป็นการขยายตลาดมากกว่าที่จะเป็นการระบายข้าว เพราะถึงระบายได้คงได้ปริมาณไม่มาก น่าจะเป็นการหาช่องทางจำหน่ายมากกว่า เพราะมีข้าวขององค์การคลังสินค้ามาวางจำหน่ายด้วย"

สำหรับตลาดข้าวในไตรมาส 4 น่าจะมีความคึกคักมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่น มีหลายเทศกาลไม่ว่าจะเป็นเทศกาลถือศีลกินเจ เทศกาลคริสต์มาส ปีใหม่ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลตรุษจีนในต้นปีหน้า คาดตลาดรวมน่าจะขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 7-8%

ด้านนายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้กำหนดพื้นที่จำหน่ายข้าวให้กับนักท่องเที่ยวในสนามบินสุวรรณภูมิ 3 จุด ได้แก่ บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน 1 จุด และภายในอาคารผู้โดยสารขาออกหลังด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งตะวันออก และตะวันตก ฝั่งละ 1 จุด ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท คิงพาวเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้ประสานบริษัทผู้ส่งออกข้าวที่ได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้า เช่น ข้าวตราฉัตร ข้าวมาบุญครอง และข้าวหงษ์ทอง เข้าร่วมโครงการ รวมถึงข้าวขององค์การคลังสินค้า (อคส.) แบรินด์ PWO ไปวางจำหน่ายด้วย และมีเป้าหมายจะเปิดที่สนามบินอื่นๆ เช่น สนามบินดอนเมือง เชียงใหม่ และภูเก็ต เป็นต้น

ขณะที่นายสุรศักดิ์ เรืองเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวตั้งเป้าจำหน่ายได้เดือนละหลักแสนถุง สำหรับการส่งออกข้าวไทยตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2556 ไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 4,920,438 ตัน มูลค่า 3,335 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 99,858 ล้านบาท

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

ห่วงจำหน่ายข้าวรอบใหม่วิกฤติหนัก

กรณีรัฐบาลสั่งเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกกรอบใหม่ ปีการผลิต 2556/57 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน วงเงินรับจำนำทั้งรอบในปีและนาปีรวม 2.7 แสนล้านบาท เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556

ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ให้ความเห็นกับ "ฐานเศรษฐกิจ" โดยตั้งข้อสังเกตในหลายประเด็นที่ต้องจับตามอง ที่สำคัญอาทิ โครงการยังไม่มีควมชัดเจนว่าวงเงิน 2.7 แสนล้านบาทที่จะใช้ในการรับจำนำจะเอามาจากไหน เพราะไม่ได้อยู่ในวงเงินงบประมาณประจำปี ห่วงว่าจะไปใช้วิธีบังคับให้ธนาคารของรัฐปล่อยกู้ โดยรัฐบาลค้ำประกันอีก ส่วนกรณีรัฐได้ลงทุนนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) มาใช้ในการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและตรวจสอบการทุจริตโครงการมองว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหา เพราะแม้จะสามารถตรวจสอบการขโมยข้าวได้ แต่ไม่สามารถป้องกันการสวมสิทธิ์ข้าวได้ หากบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว (เซอร์เวย์อร์) ก่อนเข้าเก็บในคลังปิดตาข้างหนึ่งก็จะไม่รู้ข้าวขานั้นมาจากไหน

นอกจากนี้ปัญหาใหญ่ของโครงการจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการระบาย ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลขายข้าวไม่ออกเป็นขายแบบลับๆ ราคาถูกให้กับบริษัทนายหน้าที่พรรคพวกของนักการเมืองใหญ่ ซึ่งขายแล้วทวงเงินยากมากเพราะมีการเอาเงินไปหมุน ส่วนการขายข้าวให้หน่วยราชการด้วยกันก็ทวงเงินยาก เป็นเหตุให้การคืนเงินค่าขายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความล่าช้า ขณะที่การเปิดประมูล

ขายข้าวในสต็อกรัฐบาลแบบโปร่งใสให้กับเอกชนในหลายครั้งที่ผ่านมาก็ขายไม่ออก เพราะเป็นข้าวคละเกรดคุณภาพต่ำ หากขายแบบคัดเกรด เลือกลงได้คงขายได้มากกว่านี้

“จะสังเกตเห็นว่าจำหน่ายข้าวรอบใหม่ส่วนหนึ่งรัฐจะจ่ายค่าสีแปรสภาพข้าวให้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการเป็นข้าว รวมถึงการเปิดประมูลข้าวผ่านตลาดเอเฟท (ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า) ก็ต้องไปเอาเงินจากกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมาใช้เป็นค่าค้ำประกันและค่าธรรมเนียมในการนำข้าวมาซื้อขายผ่านเอเฟทแสดงว่ารัฐไม่มีเงิน”

ด้านนายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า หวังโครงการรับจำหน่ายข้าวรอบใหม่รัฐจะไม่มีเงินจ่ายให้เกษตรกร หรือผู้ที่ได้รับใบประทวนแล้วอาจได้รับเงินล่าช้า เช่นช้า 1-2 เดือน ทำให้เกษตรกรที่ได้ไปกู้เงินนอกระบบมาซื้อปัจจัยการผลิต ไม่สามารถส่งเงินคืนเจ้าหน้าที่ได้ตามกำหนดทำให้ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่ม เห็นได้จากโครงการจำหน่ายข้าวรอบนาปี 2556 ที่สิ้นสุดไปเมื่อ 15 กันยายนที่ผ่านมาที่ช่วงรอยต่อกับรอบใหม่ (ช่วง 16-30 ก.ย.) รัฐบาลได้รับปากและตั้งความหวังให้กับเกษตรกรว่าจะพิจารณาให้ได้ในราคารับจำหน่าย โดยให้โรงสีรับฝากเก็บข้าวและให้เจ้าหน้าที่ออกไปประทวนไปก่อน แต่ล่าสุดมีเกษตรกรภาคกลางกว่า 1 พันราย ยังไม่ได้รับเงิน โดยเจ้าหน้าที่ตามจุดรับจำหน่ายรัฐบาลยังไม่โอนเงินมาให้

ส่วนนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า โครงการรับจำหน่ายข้าวราคาสูงต่อเนื่องของรัฐบาลนับวันยิ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกข้าว เพราะข้าวไทยราคาสูงกว่าคู่แข่ง ขณะที่แนวโน้มปี 2557 ราคาข้าวในตลาดโลกลดลงต่อเนื่องจากผลผลิตข้าวเกือบทุกภูมิภาคของโลกตามรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ไม่มีพื้นที่ใดเสียหายมากภาพรวมจะมีมากถึง 500 ล้านตันข้าวสาร จากปี 2556 ประมาณ 490 ล้านตัน

“ขณะนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกิน 15% ราคาตลาดของไทยเฉลี่ยที่ 8.5 พันบาทต่อตัน ของเวียดนามแค่ 6.5-7 พันบาท แต่ราคาจำหน่ายของรัฐบาลไทยสูงถึง 1.5 หมื่นบาทต่อตัน คิดดูเราจะไปแข่งอย่างไร”
ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

เว็ลด์แบงก์เตือนโปะ'จำหน่ายข้าว'กระทบเกษตรกร.

นายทนต์ศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะกำกับดูแล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวเมื่อวันจันทร์ ถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินเพื่อใช้ดำเนินโครงการรับจำหน่ายข้าว ปีการผลิต 2556/57 วงเงิน 2.7 แสนล้านบาท ว่า วงเงินดังกล่าวจะเป็นการกู้เงินก้อนใหม่ โดยจะแยกจากรอบของมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดิม ที่ให้ใช้วงเงินในการดำเนินโครงการรับจำหน่ายข้าวที่ 5 แสนล้านบาท ซึ่งจะทำให้การใช้เงินในโครงการรับจำหน่ายข้าวทั้งหมดทุกฤดูกาลอยู่ที่ 7.7 แสนล้านบาท มั่นใจว่าการดำเนินงานในส่วนนี้ จะยังอยู่ในกรอบวินัยทางการเงินการคลังอย่างแน่นอน

“ถือเป็นเรื่องที่ว่ากันไปตามมติ ครม. ซึ่งส่วนตัวยังเข้าใจว่าเป็นกรอบวงเงินที่แยกจากของเดิมที่ 5 แสนล้านบาท ซึ่งการรับจำหน่ายข้าวรอบใหม่นี้ นอกจากการกู้เงินแล้ว ก็ต้องมาดูการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ ส่วนแนวโน้มจะ ต้องใช้เงินในการรับจำหน่ายรอบใหม่เท่าไร เต็ม ตามกรอบที่กำหนดหรือไม่ ยังบอกไม่ได้ คงต้องมาดูตามความเป็นจริงเกี่ยวกับจำนวนข้าว จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการว่ามีเท่าไร” นายทนต์ศักดิ์กล่าว

ขณะที่นายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส.เผยว่า เบื้องต้นแนวทางในการจัดหา แหล่งเงิน เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการรับจำหน่ายข้าวรอบใหม่นั้น จะมาจากการค้ำประกันเงินกู้ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ที่สามารถค้ำประกันเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. สำหรับใช้ดำเนินโครงการดังกล่าวได้เพียง 1.39 แสนล้านบาทเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ของ ธ.ก.ส.ที่ระบุว่า สามารถค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน 6 เท่าของทุน จากก่อนหน้านี้ สบน.มีวงเงินเหลือในการค้ำประกันเงินกู้ให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2.5 แสนล้านบาท ซึ่งอาจยังไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

นายลักษณะณ์กล่าวต่อว่า ดังนั้นในช่วง 2 สัปดาห์จากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการพิจารณาถึงแหล่งเงินที่จะนำมาใช้เพิ่มเติม โดยเบื้องต้นอาจเปิดทางให้ ธ.ก.ส.กู้เงินเอง ซึ่ง สามารถกู้สูงสุดได้ 12.5 เท่าของทุน โดยที่กระทรวงการคลังไม่ต้องค้ำประกัน ซึ่งส่วนนี้ จะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าปกติ และ ครม.ต้องมีมติรับรองด้วย หรืออาจให้กระทรวงการคลังดำเนินการกู้เงินเอง แล้วมาปล่อยกู้ให้ ธ.ก.ส.อีกที โดยคาดว่าจะน่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ มั่นใจว่าภายในเดือน ธ.ค.นี้ กระทรวงการคลัง, กระทรวงพาณิชย์, ธ.ก.ส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะสามารถบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้เกินกรอบการดำเนินโครงการรับจำนำข้าว จำนวน 1.6 แสนล้านบาท จากกรอบที่กำหนด 5 แสนล้านบาทได้

น.ส.กิริฎา เภาพิจิตร เศรษฐกรอาวุโสธนาคารโลกประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ความเสียหายของโครงการรับจำนำข้าว ที่คาดว่าจะอยู่ที่ปีละ 2 แสนล้านบาทนั้น คิดเป็น 2% ของจีดีพี โดยแม้จะยังไม่เป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงมากนัก แต่ก็ต้องจับตา เนื่องจากเห็นว่าหากรัฐบาลยังคงโหมใช้เงินเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปในระยะยาว และยิ่งประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้รัฐบาลต้องไปดึงงบประมาณส่วนอื่นที่ใช้บริหารประเทศมาใช้จำนำข้าวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการแข่งขัน และแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศในระยะยาวได้

นอกจากนี้ มองว่าโครงการรับจำนำข้าวยังส่งผลกระทบต่อการศึกษา และคุณภาพข้าวของเกษตรกรไทย เนื่องจากเกษตรกร ทรจะเห็นว่า รัฐบาลให้การอุดหนุนสินค้าเกษตร ดังกล่าวในระยะยาว จึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มและพัฒนาคุณภาพข้าว ก็จะมีผลต่ออันดับการแข่งขันในตลาดข้าวโลกด้วย

ด้านนายบรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 ที่ หจก.โรงสีศรีพัฒนาพาณิชย์ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาเข้าโครงการรับจำนำแล้วประมาณ 500 ตัน ซึ่งยังเป็นปริมาณที่น้อยเพราะอยู่ในช่วงต้นฤดูผลิต และบางส่วนติดปัญหาการออกไปรับรองเกษตรกรล่าช้า แต่เชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะออกเอกสารได้ราบรื่น และเกษตรกรจะสามารถรับเงินได้ภายใน 3 วันตามหลักเกณฑ์ พร้อมกันนี้ ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่ทำนาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ซึ่งได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมหามาตรการช่วยเหลือทั้งด้านงบประมาณและเมล็ดพันธุ์

นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ขณะนี้ชาวนาประมาณ 500 คน จากพื้นที่ 3 อำเภอใน จ.สุพรรณบุรี ได้แก่ อ.เมืองสุพรรณบุรี, อ.บางปลาม้า และ อ.สองพี่น้อง กำลังประสบปัญหา เนื่องจากไม่ได้รับเงินจากการจำนำข้าวมานานกว่า 1 เดือนแล้ว โดยจุดรับจำนำไม่ได้ชี้แจงสาเหตุที่แท้จริง ดังนั้น อยากให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาให้อย่างเร่งด่วน เพราะอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการรับจำนำปี 2556/57 โดยจะยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ยังมีชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากการนำข้าวเข้าโครงการรับจำนำ ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจว่า ข้าวที่เกินมานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร จากนั้นจะมีการเสนอเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) ซึ่งคาดว่าจะประชุมในวันที่ 9 ต.ค.นี้ จากนั้นจะนำมาตราการความช่วยเหลือเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป

[ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์](#)

พณ. เผยเปิดโครงการรับจำนำข้าว 7 วัน มีปริมาณข้าวเข้าโครงการเพียง 500-600 ตัน

นายบรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาลผลิต 2556/2557 ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีศรีพัฒนาพาณิชย์ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี หลังจากที่รัฐบาลได้เปิดให้เกษตรกรนำข้าวมารับจำนำไปแล้ว 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ว่า กระทรวงพาณิชย์มีความพร้อมในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวรอบใหม่

ซึ่งได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเกษตรกร เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างเต็มที่ เนื่องจากในปีนี้ได้จำกัดวงเงินการรับจำนำเหลือครัวเรือนละ 3 แสน 5 หมื่นบาท ซึ่งต้องเข้มงวดในการตรวจสอบทั้งการวัดความชื้น และน้ำหนักให้มีความถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งมีโรงสีสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) และองค์การคลังสินค้า (อคส.) รวม 580 แห่ง โดยได้อนุมัติในส่วนของ อคส.ไปแล้ว 220 แห่ง ใน 28 จังหวัด ซึ่งมั่นใจว่าจะดูแลเกษตรกรที่นำข้าวมารับจำนำได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดโครงการมีข้าวเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 500 -600 ตัน โดยยอมรับว่า ยังติดปัญหาในการออกไปรับรองเกษตรกรที่ยังล่าช้า แต่เชื่อมั่นว่าหลังจากนี้น่าจะออกเอกสารได้รวดเร็ว ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถรับเงินได้ภายใน 3 วันตามหลักเกณฑ์

ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวที่กำลังตกต่ำขณะนี้ เนื่องจากอยู่ในช่วงรอยต่อของโครงการรับจำนำฤดูกาลที่แล้วกับฤดูกาลใหม่ ประกอบกับสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง จึงทำให้กระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งเปิดโครงการรับจำนำข้าวฤดูใหม่โดยเร็ว โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวมั่นใจว่า สถานการณ์ดังกล่าวจะไม่กระทบกับการระบายข้าว เนื่องจากรัฐบาลเน้นระบายข้าวคุณภาพดี ส่วนตลาดทั่วไปจะพิจารณาตามความเหมาะสมของราคา และความต้องการของตลาด

ที่มาฐานเศรษฐกิจ

เรื่อง 2.7 แสนล้นจำนำข้าวที่ดีอาร์ไอหวั่นเงินข้าวโหดไม่ถึงมือเกษตรกร

นายลักษณะ วจนานวัช กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาลผลิตปี 56/57 ซึ่งได้เริ่มต้นเดือน ต.ค.ที่ผ่านมาว่า ขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการทำแผนจัดหาแหล่งทุนก้อนใหม่ เพื่อนำมาใช้ในโครงการ ซึ่ง ครม.กำหนดกรอบการใช้วงเงินสำหรับฤดูกาลผลิตนี้ไม่เกิน 270,000 ล้านบาท มีจำนวนข้าวที่จะเข้าสู่โครงการไม่เกิน 16.5 ล้านตัน โดยเงินทุนก้อนใหม่ที่จะใช้ในโครงการรับจำนำข้าวจะไม่จัดอยู่ในกรอบวงเงินหมุนเวียนที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวใน 4 ฤดูกาลผลิตที่ผ่านมาที่ ครม.กำหนดกรอบไม่เกิน 500,000 ล้านบาท ดังนั้น รัฐบาลต้องจัดหาเงินทุนก้อนใหม่ ซึ่งกำลังพิจารณา 3 ส่วนหลัก คือ 1.กู้เงินของ ธ.ก.ส.โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน 2.จากการกู้ของ ธ.ก.ส.โดยตรง 3.จากการระบายข้าว

ทั้งนี้ ในส่วนของการกู้เงินของ ธ.ก.ส.โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันนั้น สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้แจ้งว่าจะมีวงเงินที่ค้ำประกันให้ ธ.ก.ส.ได้ไม่เกิน 139,000 ล้านบาท โดยที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้ส่งแผนการใช้เงินเพื่อโครงการรับจำนำข้าวฤดูกาลผลิต 56/57 ให้ สบน.แล้ว แต่รัฐบาลอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแผนการระบายข้าวหากมีความชัดเจนจะสามารถระบุแหล่งที่มาของเงินทุนได้ อย่างไรก็ตาม ดี ธ.ก.ส.ประเมินว่าการผลิตข้าวหน้าปีฤดูกาลผลิต 56/57 นี้ จะมีจำนวนข้าวที่เข้าสู่โครงการราว 150,000 ล้านบาท

“เมื่อประเมินถึงข้าวที่จะเข้าโครงการแล้ว ไม่จำเป็นต้องหาเงินมากองไว้ 270,000 ล้านบาท แต่เป็นเรื่องการทำแผนระดมเงินอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อรองรับข้าวที่ออก ส่วนวงเงินที่จะใช้ในโครงการรับจำนำข้าวปี 56/57 ที่ไม่เกิน 270,000 ล้านบาทนั้น เป็นการปรับลดวงเงินรับจำนำในรอบการผลิตในปีต่อรายจาก 500,000 บาท เหลือ 350,000 บาท โดยคงราคารับจำนำไว้เท่าเดิม ส่วนการผลิตปาร์จจะลดราคารับจำนำเหลือ 13,000 บาท และจำกัดวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย”

นายลักษณะยังกล่าวถึงการปรับกรอบวงเงินการรับจำนำใน 4 ฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา ให้เหลือ 500,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้ใช้ไป 660,000 ล้านบาท ขณะนี้วงเงินนี้ถูกปรับลงมา 639,000 ล้านบาท เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้ทยอยนำส่งเงินคืนจากการระบายข้าวมาให้ ธ.ก.ส. ทำให้กรอบวงเงินการใช้จ่ายลดลง “กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งรัดระบายข้าว ซึ่งผู้ใหญ่กำลังดูสัญญาขายข้าวล็อตใหญ่ ถือเป็นข่าวดี เมื่อเราได้รับข่าวดี ก็จะมีเงินไหลกลับมา ที่ผ่านมากกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเงินมา 160,000-170,000 ล้านบาท เดือน ก.ย.ที่ผ่านมาส่งคืนมาอีก 10,000

ล้านบาท แสดงว่าสิ้นปีนี้กระทรวงจะส่งเงินคืนได้ตามสัญญาที่ 220,000 ล้านบาท โดยยอดที่ได้รับอยู่ขณะนี้ 160,000-170,000 ล้านบาท อยู่ในระดับน่าพอใจ มีส่วนให้เงินทุนหมุนเวียนกลับมาได้”

นายบรรยง พงราช รรมช.พาณิชย์ เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 56/57 ที่เริ่มโครงการเมื่อ 1 ต.ค. ที่ หจก.โรงสีศรีพัฒนาพาณิชย์ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรีว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา มีเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาเข้าโครงการ 500 ตัน ยังน้อยมาก เพราะอยู่ในช่วงต้นฤดูการผลิตและบางส่วนติดปัญหาการออกไปรับรองเกษตรกรล่าช้า แต่เชื่อว่าหลังจากนี้จะออกเอกสารได้ราบรื่น และเกษตรกรจะสามารถรับเงินค่าจำนำข้าวได้ภายใน 3 วันตามหลักเกณฑ์ พร้อมกันนี้ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่ทำนาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อเตรียมมาตรการช่วยเหลือ ส่วนราคาข้าวในตลาดที่ตกต่ำเนื่องจากอยู่ในช่วงรอยต่อของโครงการรับจำนำฤดูกาลที่แล้วกับฤดูกาลใหม่ ประกอบกับสภาพอากาศความชื้นสูง ทำให้ราคาข้าวปรับตัวลงมาแต่หลังจากเริ่มโครงการรับจำนำ ราคาข้าวจะค่อยปรับตัวสูงขึ้น “ราคาข้าวที่ตกต่ำขณะนี้ ไม่น่ากระทบการระบายข้าวในสต็อก เนื่องจากรัฐบาลเน้นระบายข้าวคุณภาพดี ส่วนตลาดทั่วไปจะพิจารณาตามความเหมาะสมของราคาและความต้องการของตลาด”

ขณะที่นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาไทย (ทีดีอาร์ไอ) เผยว่าเป็นห่วงเงินส่วนใหญ่ตามโครงการรับซื้อข้าวโพดวงเงิน 4,297 ล้านบาทของรัฐบาล จะไม่ตกถึงมือเกษตรกร เพราะโครงการมีความหละหลวมจุดโหว่ที่ใหญ่ที่สุด คือ เงินทั้งหมดในโครงการรัฐบาลให้จ่ายผ่านพ่อค้าทั้งหมด ไม่ได้จ่ายตรงถึงมือเกษตรกร เหมือนโครงการช่วยเหลือสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น ข้าว และยางพารา เพราะเป็นโครงการรับซื้อผ่านพ่อค้า ขณะที่เงื่อนไขการรับซื้อของโครงการกลับเปิดช่องให้พ่อค้าสามารถกดราคาซื้อจากเกษตรกร นอกจากนี้ จุดสำคัญ ที่รัฐต้องตอบคำถามสังคมคือ ตัวเลขในโครงการตามที่เสนอ ครม. อ้างว่ามีผลผลิตข้าวโพดในประเทศ 4.8 ล้านตัน มีการบริโภค 4.6 ล้านตัน จึงมีสินค้าล้นตลาด 200,000 ตัน แต่เหตุใดรัฐจึงอนุมัติโครงการรับซื้อข้าวโพดผ่านพ่อค้า ในปริมาณรวมมากถึง 1.8 ล้านตัน ยิ่งไปกว่านั้นโครงการนี้ยังแบ่งเงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อให้พ่อค้าไปส่งออกข้าวโพดมากถึง 500,000 ตันอีกด้วย

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

ธ.ก.ส.มั่นใจพาณิชย์คืนเงินข้าวตามกำหนด

นายลักษณะ วจนานวัช กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในฤดูการผลิตปี 56/57 ซึ่งได้เริ่มต้นในต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยกล่าวว่า ขณะนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างการทำแผนจัดหาแหล่งทุนก้อนใหม่ เพื่อนำมาใช้ในโครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีกำหนดกรอบการใช้จ่ายเงินสำหรับฤดูการผลิตดังกล่าวจำนวนไม่เกิน 2.7 แสนล้านบาท มีจำนวนข้าวที่จะเข้าสู่โครงการไม่เกิน 16.5 ล้านตัน

เงินทุนก้อนใหม่ที่จะใช้ในโครงการจำนำข้าวนี้ จะไม่จัดอยู่ในกรอบวงเงินหมุนเวียนที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวใน 4 ฤดูการผลิตที่ผ่านมา ซึ่งคณะรัฐมนตรีกำหนดกรอบไว้ไม่เกิน 5 แสนล้านบาท ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องจัดหาเงินทุนก้อนใหม่ ซึ่งขณะนี้ กำลังพิจารณาใน 3 ส่วนหลัก คือ 1.จากการกู้เงินของธ.ก.ส.โดยกระทรวงการคลัง คำประกัน 2.จากการกู้ของธ.ก.ส.โดยตรง แต่ต้องมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ และ 3.จากการระบายข้าว

ในส่วนของการกู้เงินของธ.ก.ส.โดยกระทรวงการคลังคำประกันนั้น ทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้แจ้งว่า จะมีวงเงินที่สามารถคำประกันให้แก่ธ.ก.ส.ได้ไม่เกิน 1.39 แสนล้านบาท โดยนับจากภาระการคำประกันตามกฎหมายที่ไม่เกิน 6 เท่าของเงินทุนของธ.ก.ส.

“ที่ผ่านมา ทางธ.ก.ส.ได้ส่งแผนในการใช้เงินเพื่อดำเนินโครงการจำนำข้าวในฤดูการผลิต 56/57 ให้แก่สบน. เพื่อแจ้งให้ทราบถึงแผนในการใช้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ระหว่างนี้ ทางรัฐบาลอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนรวมถึงแผนในการระบายข้าว หากมีความชัดเจนจะสามารถระบุแหล่งที่มาของเงินทุนดังกล่าวได้"

ขณะนี้ประเมินร่วมกันว่า ในการผลิตข้าวนาปีฤดูกาลผลิต 56/57 นี้ จะมีจำนวนข้าวที่เข้าสู่โครงการคิดเป็นวงเงินประมาณ 1.5 แสนล้านบาท โดยจะมีปริมาณข้าวทยอยเข้าสู่โครงการ ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมนี้ จะมีข้าวเข้าโครงการไม่มากนัก คาดว่า จะใช้เงินประมาณ 5-8 พันล้านบาท และข้าวจะเริ่มเข้าโครงการมากในเดือนธันวาคมถึงมกราคมปีหน้า และจะหมดลงราวเดือนกุมภาพันธ์ปี 2557

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

AFET คาดเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลล็อตแรก 1.5 แสนตันกลางต.ค.นี้

นายศักดิ์ดา ทองปลาด ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานธุรกิจ และผู้ทำการแทนผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) กล่าวว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ AFET น่าจะมีความคึกคักมากขึ้น เนื่องจากโครงการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นการประมูลด้วยวิธีเสนอส่วนต่างราคา (Basis) โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 500,000 — 1,000,000 ตัน และคาดว่าจะการประมูลข้าวล็อตแรกจะเปิดประมูลทั้งหมด 150,000 ตัน แบ่งเป็น ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 จำนวน 50,000 ตัน และข้าวขาว 5% จำนวน 100,000

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

คาดปี57ไทยส่งออกข้าว 8 ล้านตัน

สถานการณ์ผลผลิต การค้า สต็อกข้าวโลก เป็นเรื่องที่สำคัญของอนาคตการส่งออกข้าวของไทยในปี 2557 แม้การประเมินของกระทรวงเกษตรสหรัฐ คาดการณ์การส่งออกของไทยไว้สูงถึง 8 ล้านตัน แต่สต็อกสำรองที่ไทยแบกไว้ปริมาณมากจะเป็นปัจจัยกดดันราคาข้าวโลกและนโยบายบริหารข้าวไทยในปี 2557

กระทรวงเกษตรสหรัฐ พยากรณ์ ว่าในปีการผลิต 2556/57 จะมีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าว รวม 1,008.06 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 25.44 ล้านไร่ หรือ 2.59% ขณะที่ผลผลิตข้าวสารรวม 477.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9.01 ล้านตันข้าวสาร หรือ 1.92%

โดยสหรัฐมีผลผลิต 5.78 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 8.86 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จีน 143 ล้านตัน ลดลง 0.21 % อินเดีย 108 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 3.45 % บังกลาเทศ 34.20 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.18 % เวียดนาม 27.67 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.08 % ไทย 21.10 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 4.46 %

การบริโภคและใช้ประโยชน์จากข้าวของโลก จะมีปริมาณการบริโภคและใช้ประโยชน์รวม 475.276 ล้านตันข้าวสาร ปริมาณเพิ่ม 6.329 ล้านตันข้าวสาร หรือ 1.35% ในส่วนของไทยคาดว่าจะมีการบริโภคข้าวสารรวม 10.700 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1 แสนตันหรือ 0.94%

สต็อกข้าวของโลกมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 107.468 ล้านตันข้าวสาร หรือเพิ่มขึ้น 2.53 % ดังนั้น อัตราการสำรองข้าวสารเพื่อการบริโภคของโลก (The Global Stocks to Use Ratio) ของปี 2556/57 จะอยู่ที่ระดับ 22.61 % หรือทั้งโลกจะมีข้าวสารสำรองเพื่อการบริโภค เป็นเวลาประมาณ 83 วัน

แต่ไทยปริมาณการส่งออกข้าวที่ลดลงจากเป้าหมาย ทำให้มีสต็อกข้าวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราการสำรองข้าวสารเพื่อการบริโภคของปี 2556/57 อยู่ที่ระดับ 145.14 % หรือมีปริมาณข้าวสารสำรองเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ประมาณ 530 วัน

ด้านการค้าข้าวของโลกคาดว่าในปีการค้า 2557 ที่จะเริ่มต้นในช่วงปลายปี 2556 นั้นปริมาณการค้าข้าวจะมีจำนวน 38.657 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 5.55 แสนตันข้าวสาร หรือเพิ่มขึ้น 1.468 % สำหรับประเทศไทยนั้น กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา ได้พยากรณ์ว่าปริมาณการส่งออกข้าวในปีการค้า 2557 จะมีปริมาณ 8 ล้านตัน

ข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1 ล้านตันข้าวสาร หรือเพิ่มขึ้น 14.29% ด้านการนำเข้าข้าวรวมทั่วโลก จะมีจำนวน 38.657 ล้านตันข้าวสาร ปริมาณนำเข้าสูงขึ้น 5.55 แสนตันข้าวสาร หรือเพิ่มขึ้น 1.46% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ขณะที่การส่งออกข้าวของไทยช่วงเดือน ม.ค.- ก.ค. 2556 มีประมาณ 3.61 ล้านตัน ลดลง 9.1 % มูลค่า 2,548 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 4.4 % หรือ 75,564 ล้านบาท ลดลง 5 % ราคาส่งออกเฉลี่ยตันละ 706 ดอลลาร์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ปริมาณข้าวที่ส่งออกทั้งหมดแยกเป็นข้าวหอมมะลิไทย 1.10 ล้านตัน หรือ 30.5 % ของการส่งออกข้าวทั้งหมด มูลค่า 1,148 ล้านดอลลาร์ หรือ 33,989 ล้านบาท คิดเป็น 45.1% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมด

นายยุคล ลัมแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปี 2556/57 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ประเมินว่า จะมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี รวมประมาณ 64.4 ล้านไร่ ผลผลิตข้าวเปลือกนาปี 28.443 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.07% โดยภาคเหนือ เนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากราคาข้าว และผลตอบแทนสูงจูงใจ ให้เกษตรกรยังคงปลูกข้าวและขยายเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่เพาะปลูกลดลง เนื่องจากปีที่แล้วเกษตรกรประสบภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ในระยะที่ข้าวกำลังเจริญเติบโต เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่เต็มที่ ทำให้ปีนี้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

ภาคกลาง เนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากราคาข้าวและผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี จูงใจให้ยังคงปลูกข้าวอยู่ประกอบกับปีที่แล้วเกษตรกรบางส่วน ในจังหวัดสิงห์บุรี ชัยนาท อยุธยา นครปฐม เลื่อนการเพาะปลูกเร็วขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย แต่ปีนี้คาดว่าจะกลับมาปลูกตามปกติ ส่งผลให้ภาพรวมของภาคกลางเนื้อที่ เพาะปลูกยังคงเพิ่มขึ้น ส่วนผลผลิตต่อไร่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการดูแลเอาใจใส่ รวมทั้งสภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต

ในขณะที่ภาคใต้ เนื้อที่เพาะปลูกลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกปาล์มน้ำมัน และยางพารา เนื่องจากราคาจูงใจและสามารถให้ผลผลิตได้หลายปี

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

ประเทศเอเชียเดินหน้ากักตุนข้าว

FAO รายงานว่าปริมาณข้าวในเอเชียมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม หลังรัฐบาลหลายประเทศยื่นกรานที่จะเพิ่มการสำรองข้าวเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เผชิญการขาดแคลน

บทเรียนจากวิกฤติอาหารปี 2551 ที่เป็นชนวนของเหตุวุ่นวายและส่งผลให้คนแห่ซื้ออาหารกักตุน ทำให้ประเทศต่างๆ เดินหน้าเพิ่มปริมาณข้าวสำรอง ถึงแม้จะสร้างปัญหาต่อสถานะการคลังและระบบการจัดเก็บสินค้า นายอับดุลเรซา แอบบัสเซียน นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟเอโอ กล่าวว่า บรรดาประเทศที่มีประชากรมาก โดยเฉพาะในเอเชีย จะรู้สึกวิตกอย่างมากหากปริมาณสินค้าในคลังลดลง เพราะบทเรียนในช่วงทศวรรษ 90 และปี 2550-2551 ทำให้รัฐบาลต่างๆ มองว่าตลาดระหว่างประเทศมีความสำคัญ แต่ก็ไม่อาจพึ่งพาได้ 100% ในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร

การเก็บสำรองอาหาร ทำให้ประเทศในเอเชียมีข้าวเก็บไว้ถึง 100 ล้านตัน และข้าวสาลี 90 ล้านตันตั้งแต่ปี 2551 ขณะที่ปริมาณข้าวในโกดังรัฐบาลของอินเดียอยู่ที่ 21 ล้านตันนับถึงวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา เทียบกับเป้าที่ทางการกำหนดไว้ที่ 9.8 ล้านตัน อาณิสงส์จากที่มีฝนตกตามฤดูกาล 4 ปีติดต่อกัน นอกจากนั้นอินเดียยังมีข้าวสาลี 38 ล้านตัน เทียบกับเป้าของรัฐบาลที่ 17.1 ล้านตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-30 ก.ย. 2556 มีจำนวน 526,561 ตัน มูลค่า 230.442 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 5.203 ล้านตัน มูลค่า 2.235 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 11% และมูลค่าลดลง 13.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 5.845 ล้านตัน มูลค่า 2.591 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามสัปดาห์ที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศมีไม่มากนัก โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 360-365 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 340-345 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี จากระดับ 340 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้ ผู้ส่งออกกำลังติดตามภาวะความเสียหายของผลผลิตจากพายุที่พัดเข้าทางตอนใต้ประเทศจีนเมื่อไม่นานมานี้ และรอดูว่าจีนจะมีความต้องการข้าวเพิ่มหรือไม่

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality (SOWS-REF) รายงานว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย.) กัมพูชาส่งออกข้าว 266,123 ตัน เพิ่มขึ้น 106% เมื่อเทียบกับจำนวน 129,233 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมามีการส่งออกข้าวจำนวน 29,395 ตัน โดยชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ประกอบด้วย ข้าวหอม Phka Malis (Jasmine Rice) จำนวน 104,975 ตัน ข้าวขาว (Long Grain White Rice) จำนวน 142,837 ตัน ข้าวหอม neang malis จำนวน 10,948 ตัน เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญประกอบด้วย ไบแลนดีนำเข้าจำนวน 43,375 ตัน ฝรั่งเศส 41,111 ตัน มาเลเซีย 32,339 ตัน ไทย 23,300 ตัน เนเธอร์แลนด์ 17,438 ตัน จีน 15,902 ตัน เป็นต้น ส่วนบริษัทผู้ส่งออกข้าวชั้นนำของกัมพูชา เช่น บริษัท AMRU RICE โดยในช่วง 9 เดือนแรกส่งออกข้าวจำนวน 39,568 ตัน ตามมาด้วย บริษัท KHMER FOOD 35,519 ตัน บริษัท GOLDEN RICE 23,945 ตัน บริษัท BAITANG 19,972 ตัน บริษัท LORAN 12,326 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

พม่า

บริษัทเมียนมาร์ อะกริบิสซิเนส พับลิค คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด (MAPCO) คาดว่าในปีงบประมาณ 2013/14 (1 เม.ย. – 31 มี.ค.) พม่าจะส่งออกข้าวคุณภาพสูงไปประเทศญี่ปุ่นได้ประมาณ 200,000 ตัน โดยในปีนี้มี การส่งออกไปแล้วประมาณ 30,000 ตัน นอกจากนี้พม่ายังได้เริ่มส่งออกข้าวไปยังตลาดยุโรปโดยได้สิทธิพิเศษทางภาษีด้วย

เมื่อปลายเดือน ก.ย. ที่ผ่านมาบริษัท Mitsui & Co. Ltd. ของญี่ปุ่น และ บริษัทเมียนมาร์ อะกริบิสซิเนส พับลิค คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด (Myanmar Agribusiness Public Corporation Ltd. or MAPCO) ได้ตกลงที่จะร่วมมือกันจัดตั้งบริษัท Myanmar Rice Industry Co. Ltd. เพื่อที่จะผลิตสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของพม่า (Directorate of Investment and Companies Administration; Dica) ได้รับขึ้นทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าวและมีการเปิดตัวที่หอการค้าและอุตสาหกรรมพม่า (The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry; UMFCCI) ไปเมื่อปลายเดือนที่แล้ว

ทั้งนี้ บริษัท Myanmar Rice Industry Co. Ltd. จะสร้างโรงงาน 4 แห่งเพื่อผลิตปลายข้าว ไร่ข้าว น้ำมันรำข้าว แป้งข้าวเจ้า และเส้นก๋วยเตี๋ยว โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะตั้งโรงงานใน

เขตอุตสาหกรรม 4 แห่งประกอบด้วย Twantay, Nay Pyi Taw, Kyaiklat และ Latpatan โดยคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2015 ทั้งนี้ในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวจะมีโรงงานที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวด้วย เช่น โรงผลิตข้าวหนึ่ง โรงสีข้าว โรงงานผลิตน้ำมันรำข้าว และโรงงานผลิตเส้นหมี่

ในช่วงตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณนี้ ในวันที่ 1 เม.ย. มาจนถึงวันที่ 13 ก.ย. ที่ผ่านมา พม่าส่งออกสินค้าเกษตรซึ่งรวมถึงข้าวแล้วประมาณ 1.57 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 966 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในปัจจุบันนี้ พม่ากำลังมุ่งทำตลาดข้าวคุณภาพสูงโดยเริ่มส่งข้าวไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านระบบการประมูล ส่วนตลาดส่งออกที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ จีน (พม่าส่งออกไปจีนคิดเป็นสัดส่วน 80% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) แอฟริกา และรัสเซีย โดยตลาดจีนและแอฟริกามักจะนำเข้าข้าวชนิด 25% ขณะที่รัสเซียจะนำเข้าข้าวหนึ่งจากพม่า

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agriculture Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ก.ย. มีจำนวน 1.53 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 46 วัน) เพิ่มขึ้น 6.1% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามีจำนวน 1.44 ล้านตัน แต่ลดลงประมาณ 17.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.86 ล้านตัน ในเดือน ส.ค. ที่ผ่านมามีจำนวนสต็อกข้าวในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) มีจำนวนประมาณ 500,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 32.4% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 15 วัน) ลดลงประมาณ 4.8% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกข้าวในส่วนของภาคครัวเรือน (Household rice stocks) มีจำนวนประมาณ 540,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 35% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 16 วัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 1.3% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสต็อกข้าวในคลังของเอกชน (commercial warehouse rice stocks) มีจำนวนประมาณ 490,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 32.6% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 15 วัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 27.2% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority: NFA) รายงานว่า ในขณะนี้ฟิลิปปินส์ได้นำเข้าข้าวจำนวน 214,375.3 ตัน ในระบบโควตาปริมาณนำเข้าขั้นต่ำ (Minimum Access Volume – MAV) โดยในจำนวนนี้เป็น การนำเข้าแบบโควตาเฉพาะประเทศจำนวน 8,675.3 ตัน (จากไทย 2,195.7 ตัน และจากจีน 6,479.6 ตัน) ส่วนที่เหลืออีก 205,700 ตัน เป็นการนำเข้าภายใต้ข้อตกลงแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (the government to government) โดยนำเข้าจากเวียดนาม

ในขณะนี้ รัฐบาลยังไม่มีแผนที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีก เพราะขณะนี้สต็อกข้าวในประเทศมีจำนวนเพียงพอแล้ว

ทางการไทยได้เรียกร้องให้ฟิลิปปินส์รับประกันการซื้อข้าวตามโควตาเฉพาะรายประเทศ (Country Specific Quota – CSQ) และโควตาปริมาณนำเข้าขั้นต่ำ (Minimum Access Volume – MAV) สำหรับการนำเข้าข้าวที่จัดสรรให้ไทย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการยินยอมสนับสนุนให้ฟิลิปปินส์สามารถขยายอายุมาตรการควบคุมการนำเข้าข้าวด้วยการจำกัดปริมาณ (Quantitative Restriction – QR) ตามที่ยื่นขอไว้กับองค์การการค้าโลก (WTO)

ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ได้ยื่นเรื่องขอให้ WTO ต่อยุทธศาสตร์การ QR สำหรับการนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ต่อไปจนถึงปี 2560 ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะอนุญาตให้ฟิลิปปินส์สามารถกำหนดโควตา MAV ในการนำเข้าข้าวในแต่ละปี โดยปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 350,000 ตัน หากปริมาณนำเข้าไม่เกิน MAV จะคิดภาษีนำเข้าข้าวในอัตรา 40% หากเกินกว่านั้น จะคิดภาษีนำเข้าในอัตรา 50% พร้อมทั้งจัดสรรโควตา CSQ จำนวน 163,000 ตัน ให้กับประเทศต่างๆ โดยไทยได้โควตา 98,000 ตัน จีน 25,000 ตัน อินเดีย 25,000 ตัน และออสเตรเลีย 15,000 ตัน

ทั้งนี้ WTO กำหนดให้ฟิลิปปินส์ต้องเจรจากับประเทศผู้ส่งออกข้าวต่างๆ เพื่อขอเสียงสนับสนุนให้ฟิลิปปินส์สามารถขยายมาตรการ QR สำหรับสินค้าข้าวต่อไปได้ โดยจะต้องรายงานผลการเจรจาภายในเดือนตุลาคมนี้ ประเทศที่ฟิลิปปินส์จะต้องเจรจาด้วย ได้แก่ ไทย จีน เวียดนาม ปากีสถาน อินเดีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเอลซัลวาดอร์ ซึ่งการเจรจาที่ผ่านมา บางประเทศต้องการให้เพิ่มโควตาการนำเข้าข้าวอย่างเช่น เอลซัลวาดอร์และเวียดนาม โดยเวียดนามขอโควตา CSQ และบางประเทศต้องการให้ฟิลิปปินส์อนุญาตให้นำเข้าสินค้าการเกษตรอย่างอื่นเป็นการแลกเปลี่ยน เช่น สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียต้องการให้สินค้าเนื้อสัตว์ ไก่ ผักสดและผลไม้สามารถเข้าตลาดฟิลิปปินส์ได้ เป็นต้น

สำหรับการขอให้ฟิลิปปินส์รับประกันการซื้อข้าวตามโควตาที่จัดสรรให้ไทย จะเป็นเรื่องที่สร้างความหนักใจให้กับฟิลิปปินส์มากที่สุด เพราะอาจขัดกับกฎหมายของประเทศที่กำหนดให้การจัดซื้อของรัฐบาลต้องดำเนินการโดยวิธีการเปิดประมูล แม้จะเป็นการจัดซื้อในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาลก็ตาม ทั้งนี้ เมื่อกำหนดโควตา MAV และโควตา CSQ ให้กับไทยแล้ว รัฐบาลจะไม่สามารถบังคับให้ผู้ค้าภาคเอกชนซื้อข้าวจากไทยได้ เพราะขึ้นอยู่กับกลไกของราคาการซื้อขาย หากรัฐบาลรับประกันการซื้อข้าวตามที่ไทยร้องขอ เมื่อเอกชนไม่ซื้อข้าวจากไทย รัฐบาลจะต้องซื้อเอง ซึ่งทำไม่ได้เนื่องจากขัดกับกฎหมายที่ต้องให้ซื้อโดยวิธีการประมูล

[ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา](#)

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีการผลิต 2012/13 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 มาจนถึงสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2556 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ารัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้เพียง 34.1 ล้านตัน ลดลง 2.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 35 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา และต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ 40 ล้านตัน โดยพื้นที่ที่จัดหาข้าวได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เช่น แคว้น Andhra Pradesh สามารถจัดหาได้เพียง 6.45 ล้านตัน จากปีที่แล้วที่จัดหาได้ 9.6 ล้านตัน ขณะที่แคว้น Uttar Pradesh สามารถจัดหาได้เพียง 2.28 ล้านตัน จากปีที่แล้วที่จัดหาได้ 3.35 ล้านตัน ทั้งนี้เนื่องจากในปีนี้มีผู้ค้าข้าวเข้ามารับซื้อข้าวจากเกษตรกรมากขึ้น ขณะที่ผลผลิตมีน้อยลง

ทางด้านนักเศรษฐศาสตร์จากคณะกรรมการด้านต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร (Commission for Agriculture Costs and Prices; CACP) ให้ความเห็นว่า การจัดหาข้าวได้ลดลงจะเป็นผลดีต่อประเทศเพราะขณะนี้รัฐบาลมีสต็อกอยู่เกินกว่าความต้องการประมาณ 3 เท่า และคาดว่าจะไม่กระทบต่อแนวโน้มในอนาคต

ทั้งนี้ คาดว่าขณะนี้สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล จะมีประมาณ 21 ล้านตัน มากกว่าความต้องการที่ 11.8 ล้านตันของระดับสต็อกขั้นต่ำ (The buffer and strategic norms)

นอกจากในปีนี้จะจัดหาข้าวได้ลดลงแล้ว การจัดหาข้าวสาลีก็ลดลงด้วย โดยรัฐบาลจัดหาข้าวสาลีได้ประมาณ 26 ล้านตัน ลดลงเกือบ 34.1% จากจำนวน 38.1 ล้านตันที่จัดหาได้เมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้มีผู้ค้าข้าวสาลีเข้ามารับซื้อข้าวสาลีจากเกษตรกรมากขึ้น ขณะที่ผลผลิตมีน้อยลง

[ที่มา Riceonline.com](#)

จีน

สภาวิจัยระหว่างประเทศ (IGB) ได้ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การนำเข้าข้าวของจีนขึ้นอีก 10 % เป็น 2.2 ล้านตัน เนื่องมาจากผลผลิตภายในประเทศต่ำและมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้จีนนำเข้าข้าวมากกว่า 2 ล้านตันเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยปีที่แล้วจีนนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 4 เท่า เนื่องมาจากข้าวในประเทศมีราคาสูงขึ้นมากกว่าข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมบริโภคข้าวคุณภาพต่ำที่นำเข้าจากเวียดนาม เช่น ข้าวหัก 25 % ราคาประมาณ 360 เหรียญสหรัฐต่อดัน ขณะที่ราคาข้าวจีนอยู่ที่ 500 เหรียญสหรัฐต่อดัน ซึ่งไทย

เป็นอีกประเทศที่หวังจะตลาดข้าวในจีน โดยราคาข้าวขาว 5 % ของไทยลดลง 12% ราคาอยู่ที่ 425 เหรียญสหรัฐต่อดัน จากราคาที่ลดลงนี้อาจจะส่งผลให้จีนซื้อข้าวจากไทย

ทีมนักวิจัยที่นำโดยนายหยวนหลงผิง ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “บิดาแห่งข้าวพันธุ์ผสมของจีน” หรือ ข้าวพันธุ์ซูเปอร์ไฮบริด (Super Hybrid Rice) ได้ทำลายสถิติการผลิตข้าวพันธุ์ผสมได้มากถึง 988.1 กิโลกรัมต่อห่อ (0.0667 เฮกเตอร์หรือ 1.66 ไร่) หรือประมาณ 14.8 ตันต่อเฮกตาร์ โดยหนึ่งในสมาชิกของทีมวิจัยข้าวพันธุ์ผสมนี้ กล่าวว่ากระบวนการใหม่ได้ผลักดันการศึกษาวินิจฉัยข้าวพันธุ์ผสมของจีนให้ก้าวไปข้างหน้าอีกระดับ และทำให้ทีมมีกำลังใจในการผลักดันให้การผลิตรั้งต่อไปบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ คือ 1,000 กิโลกรัม/ห่อ หรือประมาณ 15 ตันต่อเฮกตาร์ โดยสถิติใหม่นี้ยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยข้าวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (The China National Rice Research Institute)

การปลูกข้าวพันธุ์ผสมใหม่นี้ได้แบ่งพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 3 แห่ง แห่งละ 101.2 ไร่ ซึ่งข้าวพันธุ์ผสมใหม่นี้รู้จักกันในนาม “Y liangyou 900” ซึ่งสถานที่ปลูกข้าวพันธุ์นี้ตั้งอยู่ที่ อำเภอหลงฮู่ย มณฑลหูหนาน ในภาคกลางของจีน ซึ่งการพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่นี้ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวพันธุ์ผสมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายหยวน หลงผิง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของจีน ได้เริ่มพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมครั้งแรกของโลกเมื่อปีค.ศ. 1974

ภายในปี 2013 กระทรวงเกษตรของจีน (the Chinese Agriculture Ministry) ได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะสามารถผลิตข้าวพันธุ์ผสมให้ได้ถึง 1000 กิโลกรัมต่อห่อ หลังจากที่เคยประสบความสำเร็จในการปลูกข้าวพันธุ์ผสมได้มากถึง 963.65 กิโลกรัมต่อห่อในปี 2012 ทั้งนี้จากสถิติของกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า การปลูกข้าวพันธุ์ผสมในจีนสามารถให้ผลผลิตได้มากกว่า 700 กิโลกรัมต่อห่อ ในปี 2000, 800 กิโลกรัมต่อห่อในปี 2005 และ 900 กิโลกรัมต่อห่อในปี 2011

อย่างไรก็ตาม จีนยังคงเผชิญปัญหาพื้นที่เพาะปลูกไม่เพียงพอ ขาดแคลนทรัพยากรน้ำ และมลภาวะที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้การเก็บสำรองอาหารเป็นเรื่องที่รัฐบาลห่วงใยและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

มีรายงานว่าจากการที่มีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเข้ามาท่วมตลาดจีน จนทำให้ราคาข้าวในมณฑลกว่างซีลดลง เนื่องจากได้ผลกระทบจากตลาดข้าวทั่วโลก ทำให้ราคาข้าวของตลาดจีนลดลงซึ่งรวมถึงมณฑลกว่างซีด้วย ดังนั้น มณฑลกว่างซีจึงได้ดำเนินมาตรการกำหนดราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของชาวนา ตั้งแต่เดือนกันยายน 2013 เป็นต้นมา ด้วยเหตุว่าราคาข้าวในตลาดต่ำกว่าราคารับซื้อของรัฐบาล ชาวนากว่างซีจึงประสบปัญหาในการขายข้าวให้กับคลังสินค้าที่ต้องเข้าคิวหลายวัน หรือไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ข้อมูลจากตัวแทนจำหน่ายข้าวของกว่างซีชี้แจงว่า ราคาข้าวของกว่างซีต่ำมากในปีนี้เป็นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากตลาดข้าวทั่วโลก ในขณะที่ความต้องการไม่สูง ขณะที่จำนวนข้าวในตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในแต่ละปีกว่างซีจะนำเข้าข้าวจากเวียดนามเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันนี้ ราคาข้าวเวียดนามต่ำลงมาก โดยราคา FOB ของข้าวขาว 5% ของเวียดนาม (อัตราส่วนข้าวเต็มเมล็ด 95 %) อยู่ที่ประมาณ 380 เหรียญสหรัฐต่อดัน หรือคิดเป็น 2.34 หยวนต่อกิโลกรัม ซึ่งถ้าเทียบกับราคาข้าวต้นฤดู (early rice) ของจีนที่เป็น 3.6 หยวนต่อกิโลกรัมแล้ว ข้าวเวียดนามมีความได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด เพราะฉะนั้น บริษัทแปรรูปอาหารจึงเลือกใช้ข้าวนำเข้า แทนที่จะใช้ข้าวที่ผลิตในประเทศเหมือนเมื่อก่อน

สถิติจากหน่วยงานบริหารข้าวของมณฑลกว่างซีแสดงให้เห็นว่า นับจากช่วงครึ่งปีหลังของปี 2012 เป็นต้นมา ราคาข้าวจากต่างประเทศต่ำกว่าข้าวจีนประมาณ 400 – 600 หยวนต่อดันโดยประมาณ ดังนั้นการที่ข้าวต่างประเทศท่วมเข้ามาตลาดจีน ทำให้ราคาข้าวจีนลดลงเรื่อยๆ โดยปัจจุบันนี้ ราคาตลาดของข้าวต้นฤดูในกว่างซีอยู่ที่ประมาณ 2.5 หยวนต่อกิโลกรัม ส่วนราคาข้าวรับซื้อของรัฐบาลอยู่ที่ 2.66 หยวนต่อกิโลกรัม นอกจากนี้รัฐบาลกว่างซียังให้เงินอุดหนุน 0.24 หยวนต่อกิโลกรัม สรุปได้ว่า หากชาวนาขายข้าวให้กับรัฐบาลจะได้ราคา 2.9 หยวนต่อกิโลกรัม ดังนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ที่ชาวนาเข้าคิวขายข้าวให้กับคลังสินค้า

ในปีนี้อคาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตข้าวในมณฑลกว่างซีจะมีประมาณ 11.5 ล้านตัน ในจำนวนนี้เป็นข้าวตันฤดู 5.5 ล้านตัน โดยในอดีตที่ผ่านมาข้าวส่วนใหญ่จะถูกขายเข้าตลาดโดยตรง แต่ปีนี้เนื่องจากราคารับซื้อของรัฐบาลสูงกว่า ชาวนาจึงเลือกขายข้าวเข้าโกดังของรัฐบาลแทน

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครหนานหนิง และ www.chinadaily.com.cn

ญี่ปุ่น

มีรายงานว่า บริษัท Kohnan Shokuhin Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งข้าวขนาดกลางของญี่ปุ่น จะเริ่มธุรกิจปลูกข้าวพันธุ์ที่ให้ปริมาณผลผลิตมากแต่ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำ และส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชีย โดยตั้งเป้าจำหน่ายปีละ 1,000 ตัน ภายใน 3 ปี ไปยังตลาดฮ่องกง และสิงคโปร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงระบุว่า ในปี 2012 ญี่ปุ่นส่งออกข้าว 2,202 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ที่มา หนังสือพิมพ์ *Nikkei*

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Agro-Fisheries & Food Trade Corp.; AT) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าว (MMA) จำนวน 6,700 ตัน (ข้าวกล้อง) โดยเป็นข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศใดก็ได้ ในวันที่ 21 ต.ค.นี้ มีกำหนดส่งมอบภายในเดือน ม.ค.ปีนี้

ที่มา Oryza.com

